



Pinatibay na Walang Kinikilingang Pagsuri ng Measure A [panukalang-batas na "A"]

Magsusug sa City Charter [kakahintulutan ng pamahalaan ng lunsod] ang panukala sa balota na ito, sa mga Section 600 at 700.1, at magdadagdag ng bagong Section 700.2 upang magtayo ng isang system panghalalan pang-district at magpapatupad ng isang bagong paraan pampagboto: single transferable vote method [paraan na naglilipat ng isang boto] na ranked choice voting [pag-antas ayon sa pagkagusto]. Sa ngayon, ihihahalal ng City of Santa Clara ang mga Council Member [kawani ng sanggunian] mula sa buong lunsod nang lahat at dapat italaga ng bawat candidate kung para sa aling denumerong tungkulin sila tumatakbo. Kung mapatibayan ng mga botante ang panukala sa balota, magkakaroon ng dalawang district, na may tatlong Council Member na nangangatawan ng bawat district, at ihalal ang lahat ng mga nahalal na pinuno na gamit ang single transferable vote method na ranked choice voting. Maaaring pangatawanan lamang ng mga candidate ang district kung saan sila nakatira, at maaaring ihalal lamang ng mga botante na nakatira sa kanilang district. Kung mapatibayan, maghahalal ang bawat district ng tatlong Council Member para sa panahong apat-na-taon sa bawat ikalawang halalan na gamit ang single transferable vote method na ranked choice voting. Magpapatuloy na ihalal nang lahat ang Mayor, City Clerk, at Police Chief, ngunit gamit ang single transferable vote method na ranked choice voting.

Upang maglipat sa bagong system ng halalan (tatlong Council Member sa bawat district na ihalal bawat ikalawang halalan), inilalaan ng panukala na:

- Ihalal ang dalawang member para sa panahon na apat-na-taon sa District 1 sa 2018;
- Ihalal ang isang member para sa panahon na dalawang-taon sa District 1 sa 2020;
- Ihalal ang tatlong member para sa panahon na apat-na-taon sa District 2 sa 2020

Pinapayagan ng single transferable vote method na ranked choice voting ang mga botante na iantas ang hanggang tatlong candidate sa hanay ng kanilang pagkagusto, at bibilangin ang mga boto sa bawat ikit na gamit ang pinahayag na pagkagusto ng botante. Kung mapatibayan, kakailanganin na magsabatas ang City Council [sanguniang bayan] ng isang kautusan upang ipatupad ang bagong paraan pampagboto sa tamang panahon para sa halalan sa November 2020. Kung hindi kakayanin ng Registrar of Voters [tagapagtala ng mga boto] na itaguyod ang bagong paraan pampagboto sa 2020, kung gayon maaatraso ang pagpapatupad hanggang sa susunod na halalan kung kailan makakayang ipatupad at magpapatuloy na gagamitin ang paghalal nang pagkamarami sa pansamantala.

Magsisilbi ang boto na "Oo" upang magtayo ng dalawang district sa City, na binubuo ng tatlong Council Member, na ihalal ang bawat isa sa pamamagitan ng isang kaayusan ng ranked choice voting. Pababayaan ng boto na "Hindi" na gaya ng dati ang halalan na isa-isang tungkulin at nang lahat.

Ilinagay sa balota ang panukalang ito ng Santa Clara City Council noong March 6, 2018.

Impormasyon Pangsadyang Halalan Pangmunisipyo sa June 5, 2018

Pinatibay na Council District Map

Mahalagang Impormasyon tungkol sa

Sadyang Halalan Pangmunisipyo sa June 5, 2018

Pinagkakaloob ang impormasyon panghalalan bilang isang serbisyo pambayan ng City of Santa Clara.

Pinagkakaloob ang impormasyon para sa pakay na pagtuturo lamang.

Mahalagang pagsasapanahon pang-Komunidad tungkol sa mga District ng Measure A

Mga Madalas na Tanong Tungkol sa Measure A

Pinatibayan ng Santa Clara City Council ang mungkahing map ng district noon May 8. Sumusunod ang mga karagdagang tanong na natanggap ng City tungkol sa Measure A mula noong huling pagsasapanahon ng impormasyon.

Q: Sino ang gumawa ng map ng mga Council District?

A: Ginawa ang mungkahing map pagkatapos ng masaklaw ng pagkasangkot sa grassroots [abang madla] at pahayag ng mga nakatira sa komunidad sa mga public hearing [pagpulong pangmadla]. Sa lahat ng bahagi ng paghanda, itinaguyod ng mga nakatira sa Santa Clara ang dalawang district na gamit ang ranked choice voting. Inimungkahi ang ipinapayong map ng isang nakatira sa Santa Clara at ipinayo nang pangtungkulin ng Ad-Hoc Advisory Districting Committee [lupon na tanging tagapayo pangpagbabahagi] ng City. Na-review ng City Council ang ipinayong map, na ihinarap sa kaayusan ng kautusan, noong pagpulong niyon noon May 8.

Q: Nasasapat ba ng mungkahing district map ang mga kinakailangan ayon sa batas?

A: Oo. Ibinanghay ang mungkahing district map, kabilang ang ipinayong map, na maayon sa mga kinakailangan ayon sa batas, kabilang ang Equal Protection Clause [talata pangkapantay na pagtatrato] at ang Federal Voting Rights Act [batas pangkarapatan pampagboboto]

Q: Papaano dinagdagan ng mga district na ito ang pagkakaiba-iba ayon sa pook sa City Council?

A: Inutusan ng Santa Clara City Council ang Charter Review Committee [lupon pampagsuri ng kapahintulutan ng pamahalaan] na i-review ang system panghalalan ng City, na kinasapitan ng pagtayo ng dalawang district at pagpalit ng paraan pampagboto sa single transferable vote method na ranked choice voting. Inatasan ang Ad-Hoc Advisory Districting Committee na magpayo ng mga hangganan ng dalawang district, at papayagan ng napayong map na mahalal ang mga Council Member mula sa pahilaga at patimog na mga bahagi ng City, magtitiyak ng pagkakaiba-iba pampook sa City Council.

Q: Mag-iiba ba ang bilang ng mga City Council Member? Ilan ang mahalal sa bawat district?

A: Hindi iibahin ng Measure A ang bilang ng mga City Council Member. Maghahalal ang bawat district ng tatlong Council Member, na anim na Council Member sa lahat. Mananatiling 7 ang mga nahalal na pinuno, kabilang ang mga Council Member at ang Mayor.

Q: May papel ba ang komunidad sa paraan na ito?

A: Oo. Nagkaloob ng pahayag ang daan-daang nakatira sa Santa Clara sa 16 na public hearing [pagpulong pangmadala] sa dalawang hiwalay na committee na binuo ng mga volunteer na nakatira sa City. Sa

buong paraan pampagkasangkot, nagharap at nag-review ang mga nakatira sa Santa Clara ng 8ng iba-ibang map. Pinili ng Council nang pangwakas ang isa sa mga map na iyon na binanghay ng mga nakatira.

Q: Aling mga ibang lunsod ang gumagamit nitong system panghalalan?

A: Sa Bay Area, ginagamit ang Ranked Choice Voting ng Berkeley, Oakland, San Francisco, at San Leandro. Ginagamit rin ang Ranked Choice Voting sa Memphis, Minneapolis, Portland, at St. Paul









Para sa higit pang impormasyon tungkol sa Measure A, paki-dalawin ang website ng City sa: santaclaraca.gov/MeasureA

Pinagkakaloob ang impormasyon para sa pakay na pagtuturo lamang.

City of Santa Clara Council District Plan Recommended by the Ad-Hoc Advisory Districting Committee April 12, 2018

*Boundaries follow centerlines of
El Camino Real and Lawrence Expressway.*

LEGEND

-  Recommended Plan
-  Park
-  School
-  Highway/Freeway
-  Major Road
-  Railroad
-  River/Stream
-  Street Centerline

